



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษา "วิจิตร"ไม่ติดใจรัฐบาลใหม่ฟัน"1อ.1ทุน"

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์การศึกษา ตามที่ ศธ.เสนอ โดย ศธ.ได้เสนอผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา พร้อมยุทธศาสตร์ 6 ประการ ดังนี้ 1.เตรียมความพร้อมเด็ก และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเตรียมความพร้อมให้เด็กอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียน ป.1 โดยเฉพาะครอบครัวในชนบทพื้นที่ห่างไกล มักไม่มีโอกาสส่งเด็กไปเตรียมความพร้อม เด็กในชนบทจึงมักมีปัญหาทุโภชนาการ เมื่อเข้าเรียนจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ส่วนบทบาทดังกล่าวควรเป็นของหน่วยงานใดนั้น ต้องหารือกันต่อไป 2.ครู ศธ.ยังมีปัญหาขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิที่จบ และไม่มีวุฒิปริญญาตรี จึงจำเป็นต้องพัฒนาครูประจำการต่อไป 3.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เสนอให้ทุกโรงเรียนเชื่อมโยงกับเครือข่ายเทคโนโลยี 4.ระบบการศึกษา 5.ความเข้มแข็งของโรงเรียน และ 6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

"ที่ประชุมเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และการมียุทธศาสตร์เป็นเรื่องดี แต่ตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ยุทธศาสตร์สมบูรณ์มากขึ้น เช่น ให้มีแผนปฏิบัติการ ให้จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดละเอียดหลังการพัฒนา โดยยกตัวอย่างว่าหลังพัฒนาไป 4-5 ปีแล้ว ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยควรขยับสูงขึ้น 55% แต่ที่ประชุมอยากให้แจ่มแจ้งเกณฑ์ชี้วัดแต่ละวิชา ซึ่ง ศธ.รับข้อเสนอที่จะปรับให้สมบูรณ์ และจะประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่" นายวิจิตรกล่าว

นายวิจิตรกล่าวว่า สำหรับเรื่องตกค้าง พิจารณาไม่ทันในรัฐบาลนี้ คือร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เดิม และร่างยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่ ทั้งนี้ สำหรับโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามา แล้วจะปรับกลับไปใช้หลักการเดิมของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้ทุกอำเภอเหมือนเดิมนั้น ถ้ารัฐบาลใหม่หางบประมาณได้ก็เป็นเรื่องดี

หน้า 26